

"อย่าเขียนการบ้านให้ลูก ครูจำลายมือได้" จากใจครูถึงผู้ปกครอง "พอแม่อายรังแกฉัน"

นำเสนอเมื่อ : 12 มิ.ย. 2558

แชร์ว่อนเน็ต! ผู้ปกครองแอบทำการบ้านให้ลูก แต่ครูจำลายมือได้ วอนผู้ปกครองอย่าทำแบบนี้เขาชาย 'พอแม่อายรังแกฉัน'

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 โลกออนไลน์ แท่งแชร์ภาพ เฟซบุ๊ก 'ครูเจษฎ์ แสงสุวรรณ' หลังเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กภาพการบ้านของเด็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองแอบทำการบ้าน โดยระบุข้อความไว้ว่า "นี่แหละที่เขาเรียกว่า...พอแม่อายรังแกฉัน...คือจะบอกผู้ปกครองว่าเวลาครูเจษฎ์ตรวจงาน อ่านทุกคำทุกประโยคที่นักเรียนเขียนมา บางวันตรวจไม่ทันต้องหอบกลับบ้านเป็นครั้งคืน...ลายมือลูกศิษย์เป็นอย่างไร แคเห็นหน้าก็นึกลายมือออก...แม่แต่บางท่านไม่เขียนให้ แต่บอกให้เขียนครูเจษฎ์ก็รูว่านั่นไม่ใช่ภาษาที่มาจากภูมิปัญญาของเด็ก...ผมอุทิศตนเพื่อขัดเกลาลูกของท่าน...แล้วท่านละ??"

สายตรวจโซเชียล ไทยรัฐออนไลน์ จึงติดต่อสอบถามไปยัง ครูเจษฎ์ภรณ์ แสงสุวรรณ ครูระดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านดอนไทร สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 และได้รับการเปิดเผยว่า ปัจจุบันครูเจษฎ์ภรณ์ สอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้น ป.2 - ป.6 รวมแล้วประมาณ 80 คน สำหรับภาพการบ้านที่โพสต์จนเป็นกระแสในโลกโซเชียล เป็นการบ้านของเด็กนักเรียน ชั้น ป.4 ซึ่งการบ้านดังกล่าว ครูให้การบ้านโดยให้คำไป 1 คำ พรอมเขียนคำอ่าน และแต่งมาให้ได้ 1 ประโยค ซึ่งเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองทำการบ้านให้เด็ก พบครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยครูสังเกตจากลายมือ และเด็กก็ยอมรับแต่โดยดี สำหรับเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ก็มี แม่ผู้ปกครองจะไม่เขียนให้ แต่ก็รู้ว่าเด็กอาจไม่ได้คิดเอง เพราะความรู้ความสามารถของเด็ก คงไม่กระโดดไปไกล ถึงขั้นใช้คำที่ซับซ้อนในการแต่งศัพท์ได้ สำหรับการบ้านที่ส่งไปนั้น ยอมรับตรวจอย่างละเอียดทุกคน ทุกเล่ม และจำลายมือเด็กเรียนกว่า 80 คนได้เป็นอย่างดี



สำหรับสาเหตุที่ผู้ปกครองทำการบ้านให้เด็ก ครูเจษฎ์ภรณ์ มองว่า อาจเป็นเพราะปัจจุบันความรับผิดชอบของเด็กน้อยลง ด้วยหลายปัจจัยทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วเราก็ต้องหันมาดูแลช่วยาวีวิชาอื่นให้การบ้านเยอะรู้เปล่า แต่หากเป็นเช่นนั้น ผู้ปกครองก็ควรสะท้อนกลับมายังโรงเรียนเพื่อจะได้ปรับปรุง "อยากให้ผู้ปกครองสอนการบ้านลูกหลานแบบพี่เลี้ยง อย่าทำให้ลูกหรือคอยบอกให้เขียน เพราะเด็กจะทำอะไรไม่เป็น มิฉะนั้นอาจเขาตำรา รักลูกไม่ถูกทาง" ครูเจษฎ์ภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา [ไทยรัฐ วันที่ 10 มิถุนายน 2558](#)